

GIASUABC.COM.VN

Đăng Ký và Đơn Phỏng Vấn ngay hôm nay để có cơ hội nhận lương miễn phí và nhiều ưu đãi khác!

Cách thức đăng ký làm Gia Sư và Giáo Viên tại giasuabc.com.vn

Bước 1: Đăng ký làm gia sư trên web

Các bạn vào web: www.giasuabc.com.vn và truy cập vào mục đăng ký làm gia sư [tìm đây](#) và điền thông tin đầy đủ và chính xác vào

giasuabc.com.vn

Bước 2: Phỏng vấn, kiểm tra

Sau khi các bạn đăng ký thông tin trên web <http://giasuabc.com.vn/> các bạn thu xếp thời gian qua giasuabc.com.vn để phỏng vấn, kiểm tra. Nội dung phỏng vấn, kiểm tra bao gồm trình độ chuyên môn, các kỹ năng và phương pháp dạy, học hiện tại. Lưu ý: Khi qua các bạn thông báo trước cho giasuabc.com.vn để sắp xếp.

- Các bạn đang là sinh viên khi qua mang theo: CMDN bạn gốc kèm bạn sao công chứng CMND, Thẻ sinh viên bạn gốc kèm bạn sao công chứng thẻ sinh viên, 1 ảnh chân dung 3x4, bạn gốc nhận công chứng, giấy khen, bạn khen kèm bạn sao công chứng (nếu có)

- Các bạn đã ra trường khi qua các bạn chuẩn bị và mang theo 1 túi hồ sơ gồm: Bạn sơ yếu lý lịch, 1 ảnh chân dung 3x4, 1 bạn sao công chứng CMND, bạn sao công chứng văn bằng, công chứng, bạn sao công chứng giấy khen, bạn khen (nếu có).

Lưu ý: Giasuabc.com.vn không chấp nhận nhận giấy tờ không có công chứng

Bước 3: Thông báo và phân loại.

Sau khi các bạn qua giasuabc.com.vn phỏng vấn và kiểm tra chúng tôi sẽ đánh giá, phân loại và xếp các bạn theo các mục:

- Gia sư

- Gia sư giỏi

+ Trình độ A

+ Trình độ B

+ Trình độ C

- Giáo sư tài năng

+ Trình độ A

+ Trình độ B

+ Trình độ C

Đưa vào thông tin, kết quả phỏng vấn, kiểm tra chúng tôi sẽ đăng thông tin các bạn lên web: giasuabc.com.vn

Bộ c 4: Quy trình giao l p

Khi các bạn phụ huynh, các em học sinh và học viên có yêu cầu. Đưa trên yêu cầu đó giasuabc.com.vn sẽ sàng lọc và lựa chọn các bạn phù hợp nhất để giao l p và sẽ liên hệ với các bạn qua giasuabc.com.vn trao đổi chi tiết về l p kí hợp đồng và nhận l p

-Nếu các bạn là gia s và chọn qua giasuabc.com.vn phỏng vấn, kiểm tra tr c đó thì mức phí nhận l p của các bạn là: 50% của tháng l p ng đ u tiên

-Nếu các bạn là gia s thì mức phí nhận l p của các bạn là: 45%

-Nếu các bạn là gia s giỏi trình độ A mức phí nhận l p của các bạn là: 40%

-Nếu các bạn là gia s giỏi trình độ B mức phí nhận l p của các bạn là: 35%

-Nếu các bạn là gia s giỏi trình độ C mức phí nhận l p của các bạn là: 30%

-Nếu các bạn là gia s tài năng trình độ A phí nhận l p của các bạn là: 25%

-Nếu các bạn là gia s tài năng trình độ B phí nhận l p của các bạn là: 20%

-Nếu các bạn là gia s tài năng trình độ C phí nhận l p của các bạn là: 15%

Lưu ý: khoản phí nhận l p ban đ u này các bạn sẽ đóng cho giasuabc.com.vn tr c khi nhận l p

-Nếu các bạn thuộc diện chính sách thì sẽ đ c miễn giảm theo quy đ nh [t ở đây](#) .

Giasuabc.com.vn sẽ thu phí t gia đình và tr l p ng các bạn gia s

Bộ c 5: Quy n lý gia s và l p học

Sau khi gia s đã đ c nhận l p giasuabc.com.vn sẽ quy n lý gia s và l p học. Gia s sẽ đ c tham gia các câu l c b d i sẽ quy n lý của giasuabc.com.vn. Các câu l c b này sẽ là n i các bạn gia s cùng ban lãnh đ o của giasuabc.com.vn chia sẻ, trao đổi, sáng t o và th c nghi m về các kĩ năng và ph ng pháp học t p hi u quả . Chúng tôi sẽ đánh giá và phân lo i i các

bổn gia sổ thi thi xuyên.

Khi các bổn đã nhận lờp thi i www.giasuabc.com.vn sau đó có bổn t kì thay đời hay yêu cầu gì thi gia đờnh, hờc sinh và hờc viên các bổn liên hờc vời giasuabc.com.vn nờu cần thi t các bổn qua giasuabc.com.vn trao đời chi ti t chúng tời sỏ giời i qu t cho các bổn.

KHEN THỜ NG: *Giasuabc.com.vn sỏ khen thờ thi ng và có nhờ ng phờ n quà cho nhờ ng bổn gia sỏ có thành tích giờ ng đờ y giờ i, xu t sỏ c đờ a trên kờ t quờ hờ c tờ p và đờnh giá đờ a hờ c sinh, gia đờnh và giasuabc.com.vn.*

-Liên hờ : <http://giasuabc.com.vn/>

- Trờ sỏ : Phòng 302, Sỏ 6/6/102 Ngờ y Nhờ Kon Tum, Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nời

- Lờch làm viờc: sáng tờ 8h00 - 11h00, chiờ u tờ 2h00 - 5h30 tờ t cờ các ngày trong tuờn

-Điờn Thoời: 02466 556 693 - 0973 649 196

-Email: giasuabc.com.vn@gmail.com

-Website: www.giasuabc.com.vn

CÔNG TY CỜ PHỜ N ĐỜ U TỜ GIÁO ĐỜ C ABC
ABC Education Investment Joint Stock Company
Mã sỏ doanh nghiờp: 0106507287